

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*
Số 32 CV/HNDT

V/v triển khai thực hiện bảo đảm trật tự ATGT
dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm
an toàn giao thông tháng 9 năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện,
thị xã Long Khánh và thành phố Biên hòa

Thực hiện Văn bản số 7622/UBND-NC ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Công điện số 1502/CD-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự ATGT Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017; Kế hoạch 164/KH-BATGT ngày 18/8/2016 của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 9/2016). Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Khai giảng năm học mới 2016-2017 và thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 9/2016) như sau:

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên nông dân về các nội dung giải pháp trọng tâm của Chính phủ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Khai giảng năm học mới 2016-2017 và thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông. nêu cao tính tự giác, gương mẫu chấp hành và có trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền mọi người thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Chính phủ và quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ", mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết".

- Phối hợp với ngành Công an, các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia. Tập trung tuyên truyền về nội dung Nghị định 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 132/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính tổng lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

- Khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

+ Đội mũ cho con – trọn tình cha mẹ.

+ Nhường nhịn nhau khi đi đường là nét đẹp văn hóa giao thông.

+ Đội mũ cho trẻ con là tình thương và trách nhiệm của cha, mẹ.

+ An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người.

+ Không chở quá tải, quá số người quy định.

+ Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe.

+ Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường.

+ Hãy thận trọng và quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt.

+ Điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền đến 400.000 đồng; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

+ Người đang điều khiển mô tô, xe gắn máy sử dụng điện thoại di động bị phạt tiền đến 200.000 đồng.

+ Sử dụng bàn trượt, pa-tanh trên phần đường xe chạy bị phạt tiền đến 200.000 đồng đối với cá nhân, đến 400.000 đồng đối với tổ chức.

+ Không mặc áo phao hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh khi đi đò, phà chở khách ngang sông bị phạt tiền đến 200.000 đồng.

+ Người sử dụng phương tiện thủy không hướng dẫn hành khách mặc áo phao bị phạt tiền đến 200.000 đồng.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ nội dung trên hướng dẫn các cơ sở, chi, tổ Hội thực hiện có hiệu quả đúng chủ đề, nội dung đề ra. Báo cáo kết quả triển khai, phối hợp thực hiện về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Kinh tế xã hội) hợp trước ngày 04/10/2016 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban ATGT tỉnh;
- HND các huyện, thị, thành;
- TT, Ban KTXH;
- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Bửu Châu